



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบสอง ระดับประเทศ)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินงานโครงการแข่งขันทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจเป็นนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ชับเคลื่อนการพัฒนาวัตกรรมการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต และต่อยอดจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบสอง ระดับประเทศ) เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ๒๐ เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๑๙ เขต (๓๙ ศูนย์สอบ)

บัดนี้ การจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบสอง ระดับประเทศ) ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีนักเรียนได้รับเกียรติบัตรรางวัล จากการสอบแข่งขันทางวิชาการ ในแต่ละวิชาจำแนกตามจำนวนรางวัล ดังต่อไปนี้

๑. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัล รวม ๔๐๐ คน

(บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ๑) ได้แก่

รางวัลเหรียญทอง	จำนวน ๓๖ คน
รางวัลเหรียญเงิน	จำนวน ๗๙ คน
รางวัลเหรียญทองแดง	จำนวน ๑๑๙ คน
รางวัลชมเชย	จำนวน ๑๖๖ คน

๒. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัล รวม ๔๒๗ คน

(บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ๒) ได้แก่

รางวัลเหรียญทอง	จำนวน ๓๙ คน
รางวัลเหรียญเงิน	จำนวน ๘๖ คน
รางวัลเหรียญทองแดง	จำนวน ๑๒๑ คน
รางวัลชมเชย	จำนวน ๑๘๑ คน

๓. วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลรวม ๑,๒๐๗ คน
(บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ๓) ได้แก่

รางวัลเหรียญทอง	จำนวน ๙๒ คน
รางวัลเหรียญเงิน	จำนวน ๑๙๗ คน
รางวัลเหรียญทองแดง	จำนวน ๓๗๗ คน
รางวัลชมเชย	จำนวน ๕๔๑ คน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบสอง ระดับประเทศ) ตามรายชื่อนักเรียนแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอัมพร พินะตา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน